



ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๕๖๗

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอเจริญศิลป์ และนายอำเภอภูพาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งกรมการปกครอง ๒๔๑๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด  
ด้วยกรมการปกครองได้มีคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง  
เจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ซึ่งจังหวัดสกลนครมีข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑. นายหฤษฎ์ รัตนมาลา ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ สำนักการสอบสวนและ  
นิติการ กรมการปกครอง ย้ายมารักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครอง  
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

๒. นายภูเรศวร ไม้ทองงาม ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ สำนักการสอบสวนและนิติการ  
กรมการปกครอง ย้ายมารักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเต่างอย  
จังหวัดสกลนคร

๓. นางสาวเพ็ญผกา บุญหา ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)  
ที่ทำการปกครองอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ย้ายมารักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร  
ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

๔. นายนพรุจ โสภารักษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ สำนักบริหารการทะเบียน  
กรมการปกครอง ย้ายมารักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนคร

๕. นางสาวสุธาสิณี ตลับเงิน ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)  
ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ย้ายมารักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน  
และบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ทั้งนี้ หากข้าราชการดังกล่าวได้เดินทางมารายงานตัวตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว ขอให้อำเภอรายงาน  
จังหวัดสกลนครทราบ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิษฐ์ แร่ทอง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๖๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”





<input checked="" type="radio"/> ปค. (✓)
<input type="radio"/> ผ.ค.ม. ( )
<input type="radio"/> กง. ( )
<input type="radio"/> นิติกร ( )

ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขที่ 5996
วันที่ ๑๑ ปี.ค. ๒๕๖๗
เวลา.....

ที่ มท ๐๓๐๒.๑/ว ๔๓๐๙๒

กรมการปกครอง  
ถนนอิฐผางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

ด้วยกรมการปกครองได้มีคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง  
เจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดสามารถ  
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ [https://multi.dopa.go.th/dopaperson/main/web\\_index](https://multi.dopa.go.th/dopaperson/main/web_index)  
หัวข้อ “การแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ”

จึงขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งให้ข้าราชการที่ได้รับคำสั่ง มอบหมายการงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย แล้วเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันดังกล่าวข้างต้น สำหรับการเลื่อนการเดินทาง กรมการปกครอง  
ไม่มีนโยบายให้ข้าราชการเลื่อนการเดินทางแต่อย่างใด

๒. ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้ไปหรือมาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จังหวัดนี้ เดินทางเมื่อใด  
รายงานให้กรมการปกครองทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๗๐๐

(นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์)  
อธิบดีกรมการปกครอง

กองการเจ้าหน้าที่  
ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง  
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๔๒๑ ต่อ ๒๑๖  
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๗๔๒๑ ต่อ ๒๐๗





คำสั่งกรมการปกครอง

ที่ ๒๔๑๕/๒๕๖๗

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

เพื่อประโยชน์ของทางราชการและการบริหารราชการของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ อ.ก.พ. กรมการปกครอง ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง จึงให้ข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกรักษาการในตำแหน่ง จำนวน ๘๕ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  
สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๗๐๐

(นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์)

อธิบดีกรมการปกครอง



ลำดับที่	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่งเดิม	รักษาการในตำแหน่ง
๗	นายเสกสรรค์ สุขคุณ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
๘	นายหฤษฎ์ รัตนมาลา เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานโรงแรม ๒ ส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
๙	นายรัตนภูมิรินทร์ ชะม้ายกลาง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
๑๐	นายณรงค์กรณ์ หลีกคำ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
๑๑	นายศุภธัช กนกอุดม เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานกิจการผู้อพยพ ส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
๑๒	นายชยุตม์ พันธุ์สุวรรณ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
๑๓	นายภูเรศวร์ ไม้ทองงาม นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานปฏิบัติการพิเศษสืบสวนสอบสวน ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย พนักงานฝ่ายปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

*6/10/25*





ลำดับที่	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่งเดิม	รักษาการในตำแหน่ง
๑๔	นายตระกูล หนูนิล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
๑๕	นายนครชัย ทองสงฆ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
๑๖	นางสาวเพ็ญผกา บุญหา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร
๑๗	นายชาติสยาม ปรีดาศา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
๑๘	นางสาวสุพรรณนีย์ ทับทรวง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานชายทอดตลาดและค้าของเก่า ส่วนการอนุญาตการพนันและค้าของเก่า สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
๑๙	นายธงชัย เรือนศรี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
๒๐	นายอำนาจ ทองดอนสังข์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มงานบรรจุและแต่งตั้ง ๒ ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี



ลำดับที่	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่งเดิม	รักษาการในตำแหน่ง
๒๗	<p>นายนพรุจ โสภารักษ์            เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ            กลุ่มงานตรวจสอบทุจริตการทะเบียนและบัตร            ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและ            บัตรประจำตัวประชาชน            สำนักบริหารการทะเบียน            กรมการปกครอง</p>	<p>ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร            ที่ทำการปกครองอำเภอเจริญศิลป์            จังหวัดสกลนคร</p>
๒๘	<p>นายจรัสศักดิ์ วรรณบวร            ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)            กลุ่มงานทะเบียนและบัตร            ที่ทำการปกครองอำเภอรัชฎา            จังหวัดตรัง</p>	<p>ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร            ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า            จังหวัดพังงา</p>
๒๙	<p>นางสาวปาจรีย์ คล่องใจ            เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ            กลุ่มงานพัฒนาประสิทธิภาพมวลชน            ส่วนกิจการมวลชน            สำนักกิจการความมั่นคงภายใน            กรมการปกครอง</p>	<p>ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร            ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่            จังหวัดนครราชสีมา</p>
๓๐	<p>นายณภัสดี สีนเกิดสุข            ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)            กลุ่มงานบริหารงานปกครอง            ที่ทำการปกครองอำเภอหนองแสง            จังหวัดสระบุรี</p>	<p>ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร            ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก            จังหวัดนครราชสีมา</p>
๓๑	<p>นายธวัชชัย อ่อนสาร            ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)            กลุ่มงานทะเบียนและบัตร            ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด            จังหวัดตาก</p>	<p>ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง            ที่ทำการปกครองอำเภออุ้มผาง            จังหวัดตาก</p>
๓๒	<p>นายปองพล อุทัยวัฒนเดช            นิติกรชำนาญการ            กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย            ส่วนการอนุญาตอาวุธปืน            สำนักการสอบสวนและนิติการ            กรมการปกครอง</p>	<p>ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร            ที่ทำการปกครองอำเภอหาดุพนม            จังหวัดนครพนม</p>
๓๓	<p>นายประวิทย์ ปะนะตั้ง            ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)            กลุ่มงานทะเบียนและบัตร            ที่ทำการปกครองอำเภอโกสัมพีนคร            จังหวัดกำแพงเพชร</p>	<p>ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร            ที่ทำการปกครองอำเภอลานกระบือ            จังหวัดกำแพงเพชร</p>



ลำดับที่	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่งเดิม	รักษาการในตำแหน่ง
๗๘	จำเอน เสน่ห์ สนิทชาติ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอขามเฒ่าบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
๗๙	นายลิขิต นพรัตน์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสรีนคร จังหวัดอุบลราชธานี	ป้องกันจังหวัดอุบลราชธานี
๘๐	นายวรวิทย์ ดวงแก้ว ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสายร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๘๑	นางสาวสุธาสิทธิ์ ตลับเงิน ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
๘๒	นายวิวัฒน์ พงศ์กรเกียรติ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
๘๓	นายศุภัญญา ทองนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ส่วนงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
๘๔	นายยุทธการ ชัยยพูน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
๘๕	นางสาวเยาวรัตน์ ทับสกุล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม